



ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เก็บเอกสาร ๕ ล็อก จำนวน ๒๕ ตู้

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เก็บเอกสาร ๕ ล็อก จำนวน ๒๕ ตู้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ที่ได้รับเอกสารสอบราคาหรือผู้ที่ขอรับเอกสารสอบราคาจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาราคาที่เสนอ

ผู้มาขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจในการทำนิติกรรม หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจโดยจะต้องมีหนังสือสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยมาแสดงและส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ในวันมาขอรับเอกสารสอบราคา

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ในวันเปิดทำการ ณ ฝ่ายอำนวยการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๒๕ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.criminal.police.go.th](http://www.criminal.police.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๐๕-๒๘๑๓, ๐-๒๒๐๕-๑๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก

( ปรีชา สุนทรศิริ )

รองผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร